



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร กองบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ ๙๔-๓๑๒๐

ที่ อว ๘๓๙๒(๔)/ว.๔๔๑ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)

เรียน หัวหน้าส่วนงาน

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งได้ดำเนินการเสนอขอ
พระราชทานไปแล้ว และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้กรณี
บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ ชั้น ชั้นยศ สูงขึ้น และมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่จะขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประจำปี ให้ส่วนราชการต้นสังกัดส่งเอกสารเพิ่มเติม
ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงประสงค์ให้ทุกส่วนงานดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ ชั้น ชั้นยศ สูงขึ้น และมีคุณสมบัติที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ (กรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นต้องได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือ ก.พ.อ. รับทราบและให้ความเห็นชอบการ
กำหนดตำแหน่งหรือระดับตำแหน่งแล้ว) และให้ส่งเอกสารคำเสนอขอพระราชทานเพิ่มเติมต่อไป
มหาวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ส่วนงานในสังกัดดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ ชั้น ชั้นยศ สูงขึ้น และ
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี
๒๕๖๖ โดยให้จัดทำผ่านระบบ CMU-HR และจัดส่งเอกสารการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ
บุคลากร กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖
เพื่อที่กองบริหารงานบุคคลจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. ตรวจสอบข้อมูลการได้กระทำผิดทางวินัย อยู่ระหว่างการสอบสวนโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่าง
ถูกดำเนินคดีอาญาของผู้สมควรได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกกราย

ทั้งนี้ ขอให้ส่วนงานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบ
อย่างที่สุดและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด และหากส่วนงานจัดส่งเอกสารล่าช้ากว่า
กำหนดระยะเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการส่งคำเสนอขอพระราชทานฯ กลับคืนเพื่อให้ดำเนินการ
เสนอขอพระราชทานฯ ในปีถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล)

รองอธิการบดี

ปฏิบัติกรแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่